

Phấn đấu “tròn khâu” trong tuyển quân



Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Bình đã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Công tác tuyển quân của thành phố luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Vừa tốt nghiệp THPT, thanh niên Lương Duy Hiến, phường Trần Lâm đã viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) với mong muốn được rèn luyện, trưởng thành và cống hiến trong quân đội. Hiến chia sẻ: Sinh ra và lớn lên trong thời bình nhưng tôi luôn ý thức được nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là vô cùng thiêng liêng và cao cả. Vì thế, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và hy vọng sẽ đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ để bản thân được học tập, rèn luyện, cống hiến trong quân đội.

Cũng như Hiến, thanh niên Ngô Hoàng Minh, phường Kỳ Bá viết đơn tình nguyện thực hiện NVQS với quyết tâm cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Minh cho biết: Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính. Với tôi, môi trường quân đội là điều kiện tốt nhất để

học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, vừa thực hiện nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là một trong những địa phương có truyền thống “quân vượt mức”, năm nay, qua rà soát, xã Vũ Phúc có 80 quân thực hiện NVQS, trong đó 15 trường hợp đang học đại học, cao đẳng. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công khai danh sách tại nhà văn hóa các thôn, trụ sở UBND xã, số lượng thanh niên tham gia sơ tuyển đạt trên 80%. Ông Trịnh Bá Sung, Phó Chủ tịch UBND xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Để công tác tuyển quân ngày càng bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng, Ban CHQS xã đã phát huy tốt vai trò tham mưu Hội đồng NVQS xã chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và tổ chức ký cam kết với gia đình, thanh niên thực hiện đúng thời gian khám tuyển NVQS. Hội đồng NVQS xã luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; gắn kết trách nhiệm của các ngành, đoàn thể; thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước công tác tuyển quân. Với những thanh niên có sức khỏe tốt, xã đã điều khám tại thành phố, đồng thời tiếp tục phát lệnh, tuyên truyền, động viên các trường hợp đi làm ăn xa về địa phương khám bù.

Năm 2025, thành phố Thái Bình được giao tuyển chọn, gọi 185 công dân nhập ngũ và 28 công dân

thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Ngay sau khi nhận được kế hoạch tuyển quân của tỉnh, thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch, tập trung hướng dẫn các phường, xã tổ chức sơ tuyển và lập danh sách, báo cáo; xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong các ngày 9 - 10, 16 - 17 và 23/11; xét duyệt, thâm nhập, tuyển chọn và chốt quân số xong trước ngày 5/12.

Năm nay là năm đầu tiên thực hiện khám tuyển NVQS theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP, ngày 6/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng với nhiều điểm mới (thay thế Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP). Trước đây là chỉ khám thể lực, lâm sàng, xét nghiệm HIV, ma túy, nay theo Thông tư này có thêm khám cận lâm sàng gồm chụp X-quang, siêu âm ổ bụng, điện tim, xét nghiệm vi rút viêm gan B. Theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP, tiêu chuẩn phân loại sức khỏe về mắt có điều chỉnh nội dung về mắt các tật khúc xạ. Theo đó, một số trường hợp khám những năm trước không đủ tiêu chuẩn vì mắt tật khúc xạ thì năm 2025 vẫn có khả năng đạt tiêu chuẩn sức khỏe.

Trung tá Lương Đức Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố Thái Bình cho biết: Là cơ

quan thường trực chủ trì phối hợp, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố, Hội đồng NVQS thành phố triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Ban CHQS thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự; giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương; tuyên truyền về chế độ, chính sách đối với thanh niên tham gia NVQS trở về; quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện NVQS; tham mưu thành phố chỉ đạo các phường, ban, ngành liên quan tổ chức 2 phiên tòa giả định tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự tại xã Đông Hòa và phường Tiên Phong, qua đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trang bị cho người dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh ý thức về tìm hiểu, chấp hành pháp luật, thấy rõ được trách nhiệm của mình khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên đối với đất nước.

Tổng số triệu tập sơ tuyển toàn thành phố hơn 1.000 thanh niên, đã có trên 90% thanh niên tham gia, trong đó 80% đủ điều kiện khám tuyển cấp thành phố. Trên cơ sở kết quả sơ tuyển, Ban CHQS thành phố và Ban CHQS các phường, xã, đơn vị tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình công tác tuyển quân. Làm tốt công tác quản lý công dân tại nơi cư trú, tăng cường các biện pháp gọi thanh niên đi làm ăn xa về địa phương thực hiện NVQS. Hội đồng NVQS thành phố tham mưu thành phố chỉ đạo mở lớp tập huấn xử lý vi phạm đối với thanh niên không chấp hành NVQS và thực hiện nghĩa vụ công an; tiếp tục nhân rộng việc hỗ trợ điều trị cho thanh niên mắc tật khúc xạ về mắt. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phối hợp của các gia đình có công dân trong độ tuổi nhập ngũ, tin rằng thành phố Thái Bình sẽ đạt và vượt chỉ tiêu tuyển quân năm 2025.

NGÂN HUỖN

Bão số 3 đã làm ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Lại Thị Biển, thị trấn Đông Hưng bị tốc mái, tường bong tróc khiến cả gia đình bà phải đi ở nhờ nhà hàng xóm suốt thời gian qua. Để kịp thời chia sẻ, giúp đỡ gia đình bà khắc phục hậu quả do bão, Ủy ban MTTQ thị trấn Đông Hưng đã kêu gọi các tổ chức chính trị, xã hội ủng hộ 100% kinh phí cho bà sửa sang lại ngôi nhà cũ. Bà Biển chia sẻ: Chồng tôi mất đã lâu, tôi tuổi cao, nhà xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Mỗi lần có bão lại phải đi trú nhờ. Bao năm qua ước mong lớn nhất của gia đình tôi là có ngôi nhà kiên cố để ở. Giờ gia đình tôi sắp được ở trong ngôi nhà khang trang, vững chãi, không lo bão gió nữa, yên tâm phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo.

Sở với gia đình bà Biển, gia đình bà Phạm Thị Nhân, xã Đông Quan may mắn hơn bởi trước khi bão số 3 đổ bộ gia đình đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới thay thế ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Bà Nhân cho biết: Ngôi nhà mái ngói gia đình tôi xây dựng nhiều năm có nguy cơ sụp đổ nếu gặp bão. Rất may trước bão được Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng với hỗ trợ của người thân, Trung đoàn 568 giúp hàng chục ngày công phá dỡ nhà cũ, gia đình đang triển khai xây dựng nhà mái bằng mới với diện tích 80m². Rất cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm đã biến giấc mơ của gia đình 7 người chúng tôi thành hiện thực.

Ông Tống Quang Lanh, Phó Chủ tịch HĐND xã Đông Quan cho biết: Với mục tiêu giúp hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, nhất là về nhà ở, từ khi sáp nhập xã đến nay, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã đã kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 3 nhà đại đoàn kết mức 80 triệu đồng/nhà, sửa chữa 4 nhà với mức 40 triệu đồng/nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Các ngôi nhà đều khang trang, bảo đảm “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) theo tiêu chuẩn.

ĐÔNG HƯNG

Hiện thực giấc mơ an cư cho người nghèo

MTTQ các cấp huyện Đông Hưng đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được an cư trong những ngôi nhà ấm tình đoàn kết, qua đó giúp các gia đình vui bớt khó khăn, có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.



Chị em bà Phạm Thị Tĩnh, xã Phú Châu (Đông Hưng) vừa có nhà đại đoàn kết để ở, vừa có nghề phụ làm tăng thu nhập.

Hai chị em bà Phạm Thị Tĩnh, xã Phú Châu sức khỏe yếu, không lập gia đình, ở cùng nhau, thu nhập chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Bao năm qua ngôi nhà nhỏ đã cũ kỹ, có thể đổ sập bất cứ lúc nào là nỗi lo thường trực của hai chị em. Thiếu hiểu khó khăn này, MTTQ xã đã đề xuất với MTTQ huyện hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết giúp hai chị em bà an cư. “Gần cuối đời thì giấc mơ sống trong ngôi nhà kiên cố cũng đã trở thành hiện thực. Từ nay sẽ không còn lo sợ mỗi khi bão gió. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ với cơ sở máy tre đan, tạo việc làm cho chúng tôi, mỗi tháng thu nhập từ nghề khoảng 1,5 triệu đồng, cuộc sống đỡ khó khăn hơn trước rất nhiều. Tôi cảm ơn chính quyền, MTTQ đã giúp người nghèo chúng tôi có cuộc sống ổn định hơn” - bà Tĩnh chia sẻ.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, những năm qua MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đưa ra nhiều giải pháp phù hợp, người nghèo đã được cải thiện điều kiện sống, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Trong đó, nhiều ngôi nhà mơ ước của người nghèo đã trở thành hiện thực. Ông Vũ Viết Mạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng cho biết: 5 năm qua, MTTQ các cấp đã huy động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được trên 7 tỷ đồng; trích hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 150 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Không chỉ hiện thực hóa giấc mơ an cư cho

người nghèo, sự giúp đỡ kịp thời về giống, vốn, tư liệu sản xuất, những món quà ý nghĩa nhân dịp lễ, tết đã tạo động lực, sinh kế cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống, trong đó nhiều hộ đã thoát nghèo. Do vậy, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 1,88% (năm 2023) xuống 1,64% (năm 2024), hộ cận nghèo giảm từ 2,03% (năm 2023) xuống 1,76% (năm 2024).

Năm nay, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng phát động tháng cao điểm vì người nghèo với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi”, đối tượng được ưu tiên hỗ trợ đầu tiên là hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp tục biến giấc mơ an cư của nhiều người nghèo thành hiện thực.

HIỆU NGHĨA

PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG

Cách làm riêng của Thái Thụy

Là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, huyện Thái Thụy phấn đấu hết năm 2024 có 100% xã, thị trấn hoàn thiện nhà văn hóa thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu đề ra. Không chỉ đồng bộ về thiết chế văn hóa, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CLB có trong thiết chế, huyện đã triển khai nhiều cách làm linh hoạt. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó trong các khu dân cư, đồng thời thiết thực xây dựng đời sống văn hóa.

Hình thành thói quen tốt

Đầu đặn 19 giờ hàng ngày, chị Giang Thị Ngoan, thôn Danh Giáo, xã Thái Đô lại cùng các chị em tập trung tại nhà văn hóa thôn tập luyện bộ môn Shuffle dance. Những ngày đầu động tác chưa nhanh nhẹn, bước nhảy còn chậm, sai nhịp nhưng các thành viên trong CLB đều quyết tâm duy trì tập luyện đều đặn. Nhà văn hóa thôn đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện nên các chị em ngày thêm háo hức, mong muốn nâng cao chất lượng hoạt động của CLB và lan tỏa điệu nhảy mới tại địa phương. Chị Ngoan hào hứng cho biết: Từ các lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao dành

cho ban chủ nhiệm nhà văn hóa thôn do Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức và liên hoan văn nghệ quần chúng của huyện, chúng tôi được biết về bộ môn Shuffle dance. Qua thực tế tập luyện, tôi thấy sức khỏe dẻo dai, tinh thần phấn chấn, lại được cán bộ Trung tâm hướng dẫn cách dựng bài nên tôi quyết tâm học hỏi và đưa về địa phương mình. Rất vui là trong các chương trình văn nghệ quần chúng tại thôn, xã, chị em CLB đã tự tin thể hiện một số bài nhảy, tạo không khí rất sôi nổi.

Cùng có thời gian sinh hoạt CLB tại nhà văn hóa thôn vào các buổi tối trong tuần, chị Vũ Thị Oanh, thôn Nam Hải, xã Thái Đô cho

biết: CLB dân vũ của thôn hiện quy tụ khoảng 40 chị em ở mọi độ tuổi. Sau khi bộ môn này ngày càng phổ biến, từ các bài nhảy được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, thành viên CLB tập luyện và hướng dẫn lẫn nhau. Dù trước đây không dám nghĩ đến việc mình sẽ lên sân khấu biểu diễn nhưng giờ chị Oanh đã tự tin hơn, tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của thôn, xã. CLB cũng thường xuyên tham gia liên hoan, giao lưu với các địa phương khác.

Chị Ngan Thị Giang, thôn An Định, xã Thụy Văn chia sẻ: Tôi tập luyện dân vũ tại nhà văn hóa thôn đã 7 năm nay. Độ tuổi các thành viên trong CLB từ 30 - 60 tuổi. Tôi nhận thấy việc

tập luyện không chỉ mang lại sức khỏe, tinh thần phấn chấn cho bản thân mình mà còn tạo nên không khí vui tươi, gắn kết, nỗ lực với phong trào chung của địa phương.

Tim nhân tố mới cho nghệ thuật quần chúng

Cùng với sự phát triển của những bộ môn mới được du nhập, tại huyện Thái Thụy, các CLB chèo ngày càng được quan tâm, chú trọng. Hàng năm, các CLB tổ chức hàng trăm cuộc liên hoan văn nghệ quần chúng tại cấp thôn, xã, phục vụ đời sống tinh thần của người dân và biểu diễn tại liên hoan nghệ thuật quần chúng của

huyện, tỉnh. Nay đã ở tuổi 75, ông Phạm Quang Đát, xã Thái Thượng vẫn luôn là một trong những thành viên tích cực trong phong trào tập luyện và truyền dạy nghệ thuật chèo. Ông Đát thông tin: CLB chèo của xã đã duy trì tổ chức cho chị em phụ nữ, người cao tuổi tập các điệu chèo như sả lếch chênh, lối lo... vào các buổi tối trong tuần. Chúng tôi tập luyện theo các tổ, nhóm của thôn, xã để truyền đạt lại cho bà con trong thôn nắm được kiến thức rất bổ ích về nghệ thuật cổ truyền.

Cùng có niềm đam mê như ông Đát, ông Mạnh Đình Hòa ở thôn 1 An Định, xã Thụy Văn nhiều

năm qua đã tham gia các chương trình tập huấn về nghệ thuật chèo do Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức. Ông chia sẻ: Học được bài nào hay luyện được làn điệu nào là tôi truyền đạt lại cho các cháu, các em. Chúng tôi rất say mê nghệ thuật này, mong muốn lớp trẻ tiếp nối truyền thống hát chèo của quê hương.

Song song với quá trình tập huấn, hỗ trợ CLB nghệ thuật quần chúng tại các địa phương, năm 2023, huyện Thái Thụy đã lựa chọn một số CLB chèo tại cơ sở thôn để xây dựng trở thành mô hình điểm. Hoạt động gây dựng, thúc đẩy phát triển phong trào

từ cơ sở đã giúp nghệ thuật chèo ngày càng gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Bà Hồ Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện thông tin thêm: Thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, trên địa bàn huyện đã thành lập được rất nhiều CLB văn hóa văn nghệ nói chung, CLB chèo nói riêng. Đồng thời, nghệ thuật chèo đã được đưa vào các trường học là môn ngoại khóa cho học sinh vào các ngày đầu tuần. Khó khăn lớn nhất của Thái Thụy hiện nay đối với việc bảo tồn và phát triển nghệ

thuật chèo là số lượng đội ngũ biên tập, sáng tác, dàn dựng và các hạt nhân trẻ ở loại hình nghệ thuật chèo không nhiều, hạt nhân văn nghệ đang bị già hóa. Giải pháp chúng tôi đang thực hiện là thường xuyên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn cho ban chủ nhiệm nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và sẽ tổ chức nhiều hơn những hội thi, hội diễn tại cơ sở, phát triển nghệ thuật quần chúng nói chung, nghệ thuật chèo nói riêng trong các nhà trường để có những hạt nhân kế tiếp trong giai đoạn tiếp theo.

TỬ ANH



Các câu lạc bộ dân vũ thu hút đông thành viên ở nhiều lứa tuổi tham gia.